



คุณสมบัติใหม่ที่มีใน iOS 26

# ดีไซน์

## ดีไซน์ใหม่

### Liquid Glass

Liquid Glass คือรากฐานของดีไซน์ใหม่ที่เกิดจากการผสมผสานคุณสมบัติทางออปติคัลของกระจกและความรู้สึกลื่นไหลเข้าด้วยกัน โดยจะสะท้อนและหักเหแสงต่างๆ ที่อยู่ใต้พื้นผิวแบบเรียลไทม์ ทั้งยังปรับเปลี่ยนไปตามสิ่งที่อยู่บนหน้าจอ เพื่อให้คุณจดจอกับคอนเทนต์ได้มากขึ้น นี่ทุกสิ่งที่คุณทำบน iPhone, iPad, Mac และ Apple Watch ก็จะมีเปลวไฟขึ้นไปอีก ตั้งแต่หน้าจอล๊อคและศูนย์ควบคุม ไปจนถึงไอคอนแอป, การควบคุม และการไปยังส่วนต่างๆ

### เครื่องมือและการนำทางแบบไดนามิก

แถบเครื่องมือแบบ Liquid Glass และการนำทางไปยังแอปต่างๆ อย่าง เมล, โน้ต, ข้อความ และอีกมากมาย จะช่วยให้คุณจดจอกับเนื้อหาได้มากขึ้น ทั้งยังหลอมรวมเข้าด้วยกันอย่างลื่นไหล เมื่อคุณต้องการเข้าถึงเครื่องมือเพิ่มเติมหรือเคลื่อนย้ายมุมมองภายในแอป

### การเตือนจากปุ่มใช้งาน

วันนี้การเตือนสามารถขยายออกมาจากปุ่มที่เริ่มการเตือนนั้นได้ คุณจึงลบ, ยืนยัน, โทรออก หรือทำนั่นทำนี่ได้ง่ายดายและรวดเร็วกว่าเดิม

### เข้าถึงการค้นหาได้ง่ายขึ้น

การค้นหาจะอยู่ใกล้แค่เอื้อมที่ด้านล่างของ iPhone ในแอปอย่าง ข้อความ, เมล, โน้ต, Apple Music และอีกมากมาย

### ตัวควบคุมที่อัปเดตใหม่

ปุ่ม, แถบเลื่อน, สวิตช์ และตัวควบคุมอื่นๆ ที่คุณใช้ทุกวันจะมีชีวิตชีวาขึ้นด้วย Liquid Glass ไม่ว่าจะโต้ตอบแบบไหนก็สนุกสนานเปลวไฟกันไปหมด แม้แต่การโต้ตอบที่เรียบง่ายที่สุด

### รายการแถบแบบไดนามิก

รายการแถบแบบ Liquid Glass ในแอปอย่าง Apple Music, พ็อดคาสต์, News และอีกมากมายจะช่วยให้คุณจดจอกับเนื้อหาได้มากขึ้น โดยจะย่อเล็กลงเพื่อให้มีพื้นที่หน้าจอมากขึ้น ขณะที่คุณเลื่อนดู และขยายกลับอย่างลื่นไหลเมื่อคุณเลื่อนขึ้นหรือแตะปุ่มบนรายการแถบ

### เมนูบริบทแบบขยายได้

เมื่อแก้ไขหรือจัดรูปแบบข้อความ คุณสามารถขยายเมนูที่แก้ไข ให้เป็นเมนูบริบทแบบแนวตั้ง เพื่อให้ค้นหาคำสั่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้น

### แว่นขยายแบบ Liquid Glass

เลื่อนเคอร์เซอร์ข้อความได้อย่างแม่นยำโดยใช้แว่นขยายแบบ Liquid Glass ใหม่ที่ลื่นไหลยิ่งขึ้น

## หน้าจอโฮม

### ไอคอนและวิดเจ็ตแบบใส

ปรับแต่งไอคอนแอปของคุณด้วยลูกกระชากใสแบบใหม่หมด เลือกให้กระจกเป็น โทนสว่างหรือ โทนมืด หรือสลับระหว่างสอง โทน โดยอัตโนมัติตามการเปิดหรือปิด ใช้งานโหมดมืด

### ไอคอนและวิดเจ็ตแบบใส

ปรับแต่งไอคอนแอปของคุณด้วยลูกกระชากใสแบบใหม่หมด เลือกให้กระจกเป็น โทนสว่างหรือ โทนมืด หรือสลับระหว่างสอง โทน โดยอัตโนมัติตามการเปิดหรือปิด ใช้งานโหมดมืด

### การย้อมสีให้เข้ากัน<sup>1</sup>

ปรับสีย้อมของแอปและวิดเจ็ตให้เข้ากับ iPhone หรือเคส Apple ที่ติดเข้ากับตัวเครื่องพร้อม MagSafe ของคุณ โดยอัตโนมัติ

### ไอคอนและวิดเจ็ตย้อมสีอ่อน

ปรับแต่งไอคอนและวิดเจ็ตแอปในแบบของคุณ ด้วยการย้อมสีอ่อนๆ เลือกย้อมสีโทนอนเพื่อเติมสีสันให้กับพื้นหลังของไอคอนและวิดเจ็ต หรือเลือก โทนเข้มเพื่อแต่งสีให้กับภาพสัญลักษณ์และเนื้อหาบนพื้นหลังที่มืดกว่า และยังสามารถตั้งให้สลับระหว่าง โทนอนและ โทนเข้ม โดยอัตโนมัติ ตามการเปิดหรือปิด ใช้งานโหมดมืดได้ด้วย

## หน้าจอล็อค

### เวลาที่ปรับเปลี่ยนได้

เวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้เองตามภาพพื้นหลัง และการแจ้งเตือน โดยไม่บังคับรูปแบบของคุณ

### ฉากเชิงมิติพื้นที่<sup>2</sup>

เมื่อคุณซึบ iPhone รูปภาพของคุณก็จะดูมีชีวิตขึ้นมาด้วยเอฟเฟกต์ 3D รูปแบบใหม่ โดยเทคนิคการประมวลผลภาพด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูงบน Neural Engine จะสร้างฉากเชิงมิติพื้นที่จากภาพถ่าย 2D ของคุณ แม้จะเป็นภาพถ่ายเมื่อหลายปีก่อน หรือภาพที่ถ่ายจากกล้องอื่นก็สามารถแปลงเป็นฉากเชิงมิติพื้นที่ได้เช่นกัน

### ปกอัลบั้มแบบเคลื่อนไหวได้

เมื่อแตะภาพปกอัลบั้มจากแอปเพลงอย่าง Apple Music คุณก็จะเห็นอาร์ตเวิร์กแบบเคลื่อนไหวได้ที่เต็มอ้อมสมจริงซึ่งตอบโต้กับกระจกของตัวควบคุมการเล่นอย่างสวยงาม

## กล้อง

### วงล้อเลือกโหมดในดีไซน์ใหม่

วงล้อสำหรับเลือกโหมดจะช่วยยกระดับโหมดการถ่ายภาพสองโหมดที่คุณใช้บ่อยที่สุด นั่นคือภาพถ่ายและวิดีโอ เพียงแค่บิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเข้าถึงโหมดอื่นๆ เพิ่มเติม

### ตัวเลือกใหม่ๆ สำหรับตัวควบคุมกล้อง<sup>4</sup>

ปรับแต่งตัวควบคุมที่มีให้ใช้งานและลำดับของตัวควบคุมที่ต้องการใช้ในแอปกล้องได้เลย

### บันทึกเสียงคุณภาพระดับสตูดิโอ

#### ด้วย AirPods

บันทึกเสียงความละเอียดสูง โดยใช้ AirPods และ AirPods Pro พร้อมชิป H2 เป็นไมโครโฟน

### คำแนะนำทำความสะอาดเลนส์<sup>3</sup>

กล้องจะตรวจจับว่าเลนส์มีรอยเปื้อนหรือไม่ และจะแสดงข้อความแนะนำให้คุณทำความสะอาดเลนส์เพื่อให้ภาพออกมาชัดเจนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

### ภาพถ่ายพาโนรามาที่ดียิ่งขึ้น

ถ่ายภาพพาโนรามาได้เร็วขึ้น โดยที่ภาพเบลอจากการเคลื่อนไหวน้อยลงเมื่อคุณแพน iPhone จากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง

### ใช้ AirPods เป็นรีโมทกล้อง

เพียงกดบนก้านของ AirPods หรือ AirPods Pro ที่มาพร้อมชิป H2 ก็สามารถถ่ายภาพหรือเริ่มบันทึกวิดีโอในแอปกล้องได้ทันที

## รูปภาพ

### ดีไซน์แถบที่อัปเดตใหม่

แอปรูปภาพมาพร้อมแถบแยกต่างหากสำหรับมุมมองคลังและคอลเลกชัน พร้อมการเข้าถึงแถบค้นหาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้คุณไปยังภาพที่ต้องการได้ง่ายกว่าที่เคย

### เฟลิตเฟลิตกับภาพถ่ายในฉากเชิงมิติพื้นที่

ดูภาพถ่ายในแบบฉากเชิงมิติพื้นที่ที่ดึงดูดใจ ซึ่งจะมีชีวิตขึ้นมาทุกครั้งที่คุณซึบ iPhone ด้วยมิติความลึกอันน่าทึ่ง

### รูปย่อของวิดีโอที่เกี่ยวข้องในผลการค้นหา

ผลการค้นหาวิดีโอจะแสดงเฟรมที่ตรงกันทันที เพื่อให้คุณหาไฟล์วิดีโอที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

### ตัวเลือกวิดเจ็ตรูปภาพใหม่

ดูฉากเชิงมิติพื้นที่ หรือแสดงรูปภาพในสีสันทึบสวยงามบนหน้าจอโฮม

### ปรับแต่งมุมมองคอลเลกชัน

นอกจากจะปรับลำดับของคอลเลกชันและรายการในคอลเลกชันที่ปักหมุดได้แล้ว ตอนนี้คุณยังปรับขนาดการแสดงผลได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นไทล์ที่ใหญ่ขึ้น, เลย์เอาต์แบบแน่นขึ้น หรือตัวเลือกที่เน้นแถวบนสุด

### ดูรายละเอียดกิจกรรมในแอปรูปภาพได้เลย

ดูรายละเอียดกิจกรรมอย่างคอนเสิร์ต, กีฬา และอีกมากมายได้ในแผงข้อมูลของแอปรูปภาพ จากนั้นฟังเพลงฮิตจากศิลปินหรือทัวร์ของพวกเขา, เช็กผลการแข่งขัน หรือค้นหากิจกรรมที่กำลังจะจัดขึ้นก็ได้เช่นกัน

## Safari

### ดีไซน์แถบใหม่

ดีไซน์แถบโค้งมนแบบใหม่จะลอยอยู่อย่างสง่างามที่ด้านล่างของหน้าจอ โดยยังคงให้คุณเข้าถึงการค้นหาได้อย่างรวดเร็วและรีเฟรชได้ง่ายๆ แคปหลายนิ้ว นอกจากนี้ Safari ยังมีตัวเลือกดีไซน์ใหม่ 3 แบบสำหรับผู้ใช้ได้แก่ กะทัดรัด ด้านล่าง และด้านบน

### อัปเดตใหม่สำหรับการเพิ่มไปยังหน้าจอโฮม

ตอนนี้การเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมให้ผู้ใช้สามารถเลือกเปิดหน้าเว็บใดก็ได้ในแบบแอปหน้าเว็บ และเมื่อเปิดเป็นแบบแอปหน้าเว็บ หน้าเว็บนั้นก็จะขยายเต็มจอและปรากฏในแถบสลับแอปด้วย

การปกป้องความเป็นส่วนตัวที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น การป้องกันการสะกดรอยชั้นสูงที่เคยใช้ได้ เฉพาะการท่องเว็บแบบส่วนตัว พร้อมปกป้องการท่องเว็บทั้งหมดของคุณใน Safari แล้ววันนี้ โดยจะช่วยอำพรางข้อมูลเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ที่สามารถนำไปใช้เพื่อสร้างตัวตนดิจิทัลของผู้ใช้ได้

### ตัวบรรจุชุดไฟล์สำหรับส่วนขยายเว็บ Safari

ตอนนี้ นักพัฒนาส่วนขยายเว็บสามารถบรรจุชุดไฟล์สำหรับส่วนขยายเว็บโดยไม่ต้องใช้ Mac หรือ Xcode แล้ว เพียงอัปโหลดไฟล์ ZIP ของส่วนขยายไปยัง App Store Connect ซึ่งจะช่วยจัดการแปลงและบรรจุชุดไฟล์สำหรับพร้อมให้เผยแพร่ จากนั้นก็สามารถแชร์ลิงก์ TestFlight ให้ผู้อื่นเข้ามาทดสอบได้เลย

## FaceTime

### แลนดิงเพจที่คิดมาใหม่หมด

เฉลิมฉลองให้กับบรรดาคนสำคัญของคุณด้วยแลนดิงเพจ FaceTime ที่คิดมาใหม่หมด ดีไซน์แบบเรียงต่อกันสุดเรียบหรูจะแสดง โพสต์เตอร์รายชื่อของผู้โทรล่าสุด ในสไตล์เฉพาะตัวที่สวยงาม และยังเล่นข้อความวิดีโอขณะเลื่อนหน้าจอ เพื่อให้คุณได้ย้อนดูช่วงเวลาพิเศษที่อาจพลาดไป

### รายการผู้โทรที่ไม่รู้จัก

ควมคมว่าใครสามารถติดต่อคุณได้บ้างด้วยการเลือกใช้ฟิลเตอร์ผู้โทรที่ไม่รู้จัก ซึ่งจะคัดกรองสายโทรจากหมายเลขที่ไม่รู้จักและนำไปไว้ในส่วนใหม่ของประวัติการโทรเพื่อไม่ให้รบกวนคุณ และพวกเขาจะโทรหรือส่งข้อความผ่านแอปโทรศัพท์, FaceTime และข้อความถึงคุณได้ก็ต่อเมื่อคุณทำเครื่องหมายว่ารู้จักหมายเลขดังกล่าวแล้วเท่านั้น

### ปุ่มเพิ่มเติม

ตะปุ่ม "เพิ่มเติม" ใหม่เพื่อสัมผัสประสบการณ์สุดเพลิดเพลินและคุณสมบัติที่มีประโยชน์ในการโทร FaceTime ได้อย่างรวดเร็ว เช่น SharePlay, การแชร์หน้าจอ และการแปลภาษาสด

## CarPlay

### ดีไซน์ใหม่<sup>5</sup>

องค์ประกอบของ Liquid Glass ทำให้ประสบการณ์การใช้งานบนรถเป็นหนึ่งเดียวกัน และสื่อความหมายได้ดีเยี่ยมทั้งยังเลือกกระหว่างไอคอนแบบสว่าง มีด และโปร่งใสได้ด้วย

### ข้อความ

Tapback และการสนทนาที่ปักหมุดอยู่ช่วยให้คุณตอบโต้ได้ทุกเรื่องขณะเดินทาง

### กิจกรรมสด

อัปเดตข้อมูลล่าสุดจากแอปโปรดของคุณได้แบบเรียลไทม์

### UI การโทรแบบกะทัดรัด

แม้จะมีสายโทรเข้า คุณก็ยังเห็นสิ่งที่อยู่บนหน้าจอต่อไปได้ เช่น การเลี้ยวครั้งต่อไป

### วิดเจ็ต

รับข้อมูลจากแอปโปรดของคุณได้ทันทีแค่เหลือบมอง

### ชุมชนหน้าจออัจฉริยะ

ปรับระดับการชุมชนให้เหมาะสมกับหน้าจอของรถบางรุ่นได้อย่างลงตัว

---

## แอป TV

ดีไซน์ใหม่<sup>6</sup>

เพลิดเพลินกับแอป Apple TV โฉมใหม่ที่มาพร้อม Liquid Glass และภาพโปสเตอร์แบบใหม่สไตล์ภาพยนตร์ที่ให้คุณเห็นชื่อเรื่องต่างๆ ได้มากขึ้นเพียงแค่เหลือบมอง

## คุณสมบัติหลัก

### ระบบอัจฉริยะด้านภาพ<sup>7</sup>

#### ใช้งานได้ทั่วทั้งระบบ

ใช้งานระบบอัจฉริยะด้านภาพในแอปใดก็ได้ แยกตบมุมเดียวกับที่คุณใช้ถ่ายภาพหน้าจอบน iPhone

#### ค้นหาบน Google และแอปของบริษัทอื่นด้วยภาพ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่บนหน้าจอ iPhone โดยใช้ Google และแอปของบริษัทอื่นที่คุณใช้บ่อยที่สุด เช่น ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดเท่ๆ ที่คุณเพิ่งเห็น

#### ถาม ChatGPT

ถาม ChatGPT ว่ามีอะไรอยู่บนหน้าจอ iPhone ของคุณ ในขณะนั้น อย่างเช่นเมื่อคุณมีคำถามเกี่ยวกับวัตถุในภาพ

#### ระบุวัตถุ

สามารถระบุวัตถุบนหน้าจอ iPhone ของคุณ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น พืช สัตว์ และอีกมากมาย

#### เพิ่มกิจกรรมลงในปฏิทินของคุณ<sup>8</sup>

เพิ่มกิจกรรมจาก ใบปลิวบนหน้าจอ iPhone ลงในปฏิทินด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว เช่น คำเชิญไปร่วมกิจกรรมในละแวกบ้าน แล้วรายละเอียดอย่างชื่อกิจกรรม, เวลา และสถานที่ ก็จะถูกป้อนลงไปให้อย่างไม่มีสะดุด

#### ไฮไลท์เพื่อค้นหา

ไฮไลท์ของสกรีนบนหน้าจอ iPhone โดยการเลื่อนนิ้วไปบนภาพสิ่งนั้นเพื่อค้นหาเกี่ยวกับของชิ้นนั้นโดยเฉพาะ

#### โต้ตอบกับข้อความ<sup>9</sup>

สรุป แปล หรืออ่านข้อความออกมาดังๆ

### การแปลภาษาสด

#### แปลข้อความ โดยอัตโนมัติ<sup>8</sup>

แปลข้อความที่เข้ามาโดยอัตโนมัติ รวมถึงข้อความกลุ่ม แคปชั่นข้อความตอบกลับของคุณ ในภาษาที่ต้องการ แล้วแอปจะส่งข้อความนั้นถึงเพื่อนคุณทั้งในภาษาต้นฉบับและภาษาที่แปลแล้ว

#### การแปลเสียงในแอปโทรศัพท์<sup>9</sup>

แปลเสียงสนทนาที่คุณโทรออกหรือรับสายโดยใช้เมนูเพิ่มเติมระหว่างการโทร ซึ่งคุณจะได้ยินคำพูดของอีกฝั่งที่ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ และถ้าเปิดลำโพงระหว่างการโทร คุณก็สามารถอ่านข้อความถอดเสียงบนหน้าจอตามไปได้ด้วย

#### คำบรรยายที่แปลใน FaceTime<sup>9</sup>

ดูคำบรรยายที่ได้รับการแปลซึ่งแสดงอย่างลื่นไหลบนหน้าจอ พร้อมกับฟังเสียงของเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวไปด้วย

### คำสั่งลัด

#### การทำงานอัจฉริยะ<sup>10</sup>

การทำงานอัจฉริยะในแอปคำสั่งลัดสามารถสรุปข้อความ สร้างรูปภาพ หรือเชื่อมต่อกับโมเดลของ Apple Intelligence โดยตรง เพื่อสร้างคำตอบที่นำไปใช้ต่อ ในคำสั่งลัดของคุณได้

#### การทำงานอัจฉริยะ:

##### Image Playground<sup>11</sup>

สร้างภาพคอลลาจจากทุกหัวข้อในลิสต์พร้อมกันทีเดียว เพื่อถ่ายทอดไอเดียของคุณออกมาเป็นภาพได้อย่างรวดเร็ว

#### การทำงานอัจฉริยะ: เครื่องมือการเขียน<sup>10</sup>

สรุปประเด็นสำคัญจากเอกสารทั้งหมดในไฟล์เดสก์ท็อป หรือสรุปข้อมูลจากลิสต์สิ่งที่ต้องทำแต่ละวัน ในแอปเตือนความจำต่างๆ เข้า

## การทำงานอัจฉริยะ: ใช้โมเดล<sup>10</sup>

การทำงานแบบใหม่ที่ทรงพลังอย่างน่าทึ่งจะเชื่อมต่อกับ โมเดลของ Apple Intelligence โดยตรง เพื่อสร้างคำตอบที่นำไปใช้ต่อ ในคำสั่งลัดที่เหลือของคุณได้ ทั้งยังสร้างคำสั่งลัดอันทรงพลังที่ทำได้ ทั้งเปรียบเทียบข้อความถอดเสียงกับ โน้ตที่พิมพ์ไว้, จัดระเบียบเอกสารตามเนื้อหา, ดึงข้อมูลจาก PDF แล้วเพิ่มรายละเอียดที่สำคัญลงในสเปรดชีต และอีกมากมาย

## Genmoji<sup>11</sup>

### ผสมอิโมจิเพื่อสร้าง Genmoji ใหม่

นอกจากการเปลี่ยนข้อความที่อธิบาย ให้กลายเป็น Genmoji แล้ว ตอนนี้คุณยังผสมอิโมจิเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆ ได้อีกด้วย เช่น ใช้อิโมจิสล้อผสมกับอิโมจิหลอดไฟ ในจังหวะที่คุณเพิ่งเข้าใจมุกตลกเป็นคนสุดท้าย ในแชทกลุ่ม หรือจะรวมอิโมจิและ Genmoji เข้ากับข้อความที่อธิบายก็ยังได้ ดังนั้น ถ้าคุณอยากจะชวนเพื่อนมาร้องคาราโอเกะตอนกลางคืน ก็สามารถใช้อิโมจิผู้หญิงผสมกับอิโมจิไมโครโฟน แล้วเพิ่ม "แจ๊สเก้ตป๊กเลื่อม" ลงไป

### เพิ่มสีหน้า

เลือกสีหน้าที่เข้ากับ Genmoji ผู้คนต่างๆ ของคุณ ที่นี้คุณก็สามารถสร้างตัวละครที่ดูมีความสุข ตกใจ และอีกหลากหลายอารมณ์ได้เลย

### แก้ไขลักษณะเฉพาะตัว

เปลี่ยนอะไรๆ เช่น ทรงผมและหมวดโครงของ Genmoji ที่ได้แรงบันดาลใจจากผู้คนที่อยู่ในคลังรูปภาพของคุณ

## Image Playground

### เพิ่มสีหน้า<sup>11</sup>

เลือกสีหน้าที่เข้ากับรูปภาพผู้คนที่ต่าง ๆ ของคุณ ที่นี้คุณก็สามารถสร้างตัวละครที่ดูมีความสุข ตกใจ และอีกหลากหลายอารมณ์ได้เลย

### แต่งเต็มสไตล์ต่างๆ ด้วย ChatGPT<sup>12</sup>

วันนี้คุณสามารถสร้างสรรค์ภาพ โดยใช้ ChatGPT ได้แล้ว นอกจากสไตล์ที่มีอยู่เดิม อย่างภาพเคลื่อนไหวหรือภาพสเก็ตซ์ ตอนนี้คุณยังเลือกสไตล์ใหม่ๆ อย่างสีน้ำและภาพวาดสีน้ำมันด้วย ChatGPT ได้ และเมื่อไหร่ที่อยากจะควบคุมรูปภาพได้มากขึ้นอีกล่ะก็ แค่แตะ "สไตล์ใดก็ได้" เพื่ออธิบายภาพและสไตล์ที่คุณต้องการ Image Playground ก็จะส่งคำอธิบายหรือรูปภาพของคุณไปยัง ChatGPT เพื่อให้คุณได้รูปภาพที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอป ทุกอย่างที่ว่ามานี้จะอยู่ในการควบคุมของคุณเสมอ และจะไม่มีการแชร์อะไรกับ ChatGPT โดยที่คุณไม่ได้อนุญาต

### แก้ไขลักษณะเฉพาะตัว<sup>11</sup>

เปลี่ยนอะไรๆ เช่น ทรงผมและหมวดโครงของรูปภาพที่คุณทำขึ้น โดยอิงจากผู้คนที่อยู่ในคลังรูปภาพของคุณ

### การผสมรวมกับพื้นหลังของแอปข้อความ<sup>11</sup>

สร้างรูปภาพสำหรับพื้นหลังของแอปข้อความ โดยใช้ Image Playground

### Genmoji ใน Image Playground<sup>11</sup>

ตอนนี้คุณสามารถสร้าง Genmoji ใน Image Playground ได้แล้ว เพียงเลือก Genmoji เป็นสไตล์

## แอปโทรศัพท์

### รูปแบบรวม

เลือกรูปแบบรวมใหม่ที่มีทั้งรายการโปรด ล่าสุด และวอยซ์เมลรวมไว้ด้วยกัน เพื่อให้คุณเข้าถึงคุณสมบัติที่ใช้ง่ายที่สุดได้ง่ายๆ แคปสไลด์นี้โดยไม่ต้องสลับมุมมอง

### SharePlay ระหว่างการโทร

ดู ฟัง และเล่นไปพร้อมกันระหว่างการโทรด้วยแอปพลิเคชันที่รองรับ SharePlay ทั้งยังเริ่มเซสชันการแชร์หน้าจอระหว่างการโทรได้ เช่นเดียวกับใน FaceTime

### สไตล์ตัวอักษรย่อแบบใหม่

ปรับแต่งรูปประจำตัวและโปรสเตอร์ของรายชื่อด้วยสไตล์ตัวอักษรย่อแบบใหม่ที่ช่วยให้คุณแสดงตัวตนได้หลากหลายยิ่งขึ้น

### การโทรผ่านระบบเซลลูลาร์คุณภาพสูง<sup>13</sup>

สัมผัสประสบการณ์ด้านเสียงคุณภาพสูงสำหรับผู้ใช้ที่โทรออกผ่านระบบเซลลูลาร์บนย่านความถี่แคบ

### รายการผู้โทรที่ไม่รู้จัก


คัดกรองสายโทรจากหมายเลขที่ไม่รู้จักไปไว้ที่ส่วนใหม่ในประวัติการโทรของคุณ โดยคุณสามารถทำเครื่องหมายเพื่อให้หมายเลขนั้นปรากฏในประวัติการโทรของคุณหากมีการโทรเข้ามาอีกในอนาคต และอนุญาตให้หมายเลขนั้น โทรหรือส่งข้อความถึงคุณผ่านแอป โทรศัพท์, FaceTime และข้อความโต้

### ปุ่มเพิ่มเติม

แตะปุ่มเพิ่มเติมใหม่เพื่อสัมผัสประสบการณ์ล่าสุด เพลิดเพลินและคุณสมบัติที่มีประโยชน์ในการโทรได้อย่างรวดเร็ว เช่น การบันทึกเสียงขณะโทร, การแปลภาษาสด และ SharePlay

## ข้อความ

### พื้นหลัง<sup>11</sup>

ทำให้การสนทนาของคุณรู้สึกเป็นส่วนตัวมากขึ้นด้วยพื้นหลังที่ทุกคนในวงสนทนาสามารถเพลิดเพลินไปด้วยกัน โดยเลือกจากตัวเลือกแบบไดนามิกที่มีมาให้ เช่น น้ำหรือแสงเหนือ, เลือกจากรูปภาพของคุณเอง หรือจะสร้างใหม่ด้วย  Image Playground ก็ยังได้

### โพล<sup>10</sup>

ส่งโพลให้เพื่อนๆ และครอบครัวผ่าน iMessage เพื่อดูว่าทุกคนวางแผนวันหยุดหรืออยากทานอะไรตอนเย็น ซึ่ง Apple Intelligence จะตรวจจับได้ว่าตอนไหนที่โพลอาจมีประโยชน์และจะแนะนำขึ้นมาให้โดยโพลจะแสดงผลทันทีเมื่อมีการโหวตเข้ามา

### การเลือกข้อความ

เลือกข้อความบางส่วนจากในฟองข้อความเดียวเพื่อคัดลอกและแชร์ไปที่อื่น

### ตัวบอกระยะการพิมพ์ในกลุ่ม

ดูได้ทันทีว่าใครกำลังพิมพ์ข้อความด้วยตัวบอกระยะการพิมพ์ในกลุ่ม

### รายละเอียดการสนทนาที่ออกแบบใหม่

เข้าไปดูทุกอย่างที่แชร์กันในบทสนทนาได้อย่างง่ายดาย ด้วยหมวดหมู่ที่แยกชัดเจนสำหรับข้อมูลติดต่อ, รูปภาพ, ลิงก์, ตำแหน่งที่ตั้ง และอื่นๆ

### การค้นหาที่ดียิ่งขึ้น<sup>10</sup>

ค้นหาได้ด้วยภาษาที่เป็นธรรมชาติกว่าเดิม เช่น "รูปแม่ไปเที่ยวทะเลตอนเดือนมิถุนายน" การค้นหายังแสดงผลลัพธ์จากคำที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณพิมพ์ได้ด้วย เช่น ถ้าคุณพิมพ์คำว่า "ทราย" ก็อาจมีข้อความเกี่ยวกับชายหาดหรือมหาสมุทรปรากฏขึ้นมา

### ตัวอย่างรูปภาพ

หากการเชื่อมต่อเครือข่ายมีจำกัด ระบบจะแชร์ตัวอย่างรูปภาพขนาดเล็กให้คุณก่อน แล้วค่อยตามด้วยรูปภาพแบบเต็มความละเอียดโดยอัตโนมัติ

### ปุ่มเพิ่มรายชื่อในกลุ่ม

เพิ่มรายชื่อใหม่ลงในกลุ่มได้ง่ายๆ ด้วยปุ่มเพิ่มรายชื่อที่จะอยู่ในหน้าการสนทนาถัดจากหมายเลขที่ไม่รู้จัก



#### การคัดกรองผู้ส่งที่ไม่รู้จัก<sup>14</sup>

เมื่อเปิดใช้ ก็ควบคุมได้เสมอว่าใครจะติดต่อคุณได้บ้าง โดยข้อความที่คัดกรองจากหมายเลขที่ไม่รู้จักจะถูกนำไปไว้ในส่วนใหม่ของประวัติการสนทนาเพื่อไม่ให้รบกวนคุณ แล้วเมื่อคุณอนุมัติหมายเลขที่คัดกรองแล้ว หมายเลขนั้นถึงจะโทรหรือส่งข้อความถึงคุณผ่านแอป โทรศัพท์, FaceTime และข้อความได้

#### อนุญาตการแจ้งเตือน

เลือกประเภทข้อความ การตรวจสอบยืนยัน หรืออื่นๆ จากผู้ส่งที่ไม่รู้จักที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือน โดยข้อความในหมวดหมู่ที่เลือกจะแสดงการแจ้งเตือนและปรากฏในรายการการสนทนาหลักเป็นเวลา 8 ชั่วโมง

#### บล็อกผู้ติดต่อจากรายละเอียดการสนทนา

บล็อกผู้ติดต่อได้เลยจากในแอปข้อความ โดยไปที่มุมมองรายละเอียดการสนทนา

#### การป้องกันสแปมบนอุปกรณ์

การตรวจจับสแปมบนอุปกรณ์จะกรองสแปมออกจากประวัติการสนทนาของคุณ ซึ่ง โมเดลที่อัปเดตและเรียนรู้จากข้อเสนอแนะของผู้ใช้จะช่วยป้องกันข้อความที่ไม่ต้องการแบบอัปเดตล่าสุดเสมอ

#### ฟิลเตอร์ฉบับร่าง

ค้นหาข้อความที่คุณยังเขียนไม่เสร็จทั้งหมดได้ในที่เดียว โดยข้อความฉบับร่างจะถูกจัดตามการสนทนา เพื่อให้คุณเปิดกลับมาแก้ไขและส่งแบบง่ายๆ ได้อย่างรวดเร็ว

## แผนที่

#### เส้นทางที่ต้องการ

iPhone ช่วยยกระดับกิจวัตรประจำวันของคุณให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้ระบบอัจฉริยะบนอุปกรณ์เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจเส้นทางที่คุณใช้ระหว่างสถานที่ต่างๆ ที่คุณไปบ่อยๆ อย่างการเดินทางจากบ้านไปทำงาน โดยวิดเจ็ตแผนที่จะแสดงตัวอย่างของเส้นทางที่คุณใช้เพื่อให้คุณรู้ว่าจะต้องเจออะไรบ้างตั้งแต่ก่อนออกเดินทาง และจะมีการแจ้งเตือนหากเส้นทางนั้นเกิดล่าช้าหนักผิดปกติ พร้อมแนะนำเส้นทางสำรองที่มี แม้ว่า คุณจะยังไม่ได้เริ่มให้แอปนำทางก็ตาม

#### การแชร์ที่ปรับปรุงใหม่

URL ใหม่แบบสั้นๆ อย่าง <https://maps.apple> ช่วยให้การแชร์สถานที่ต่างๆ และการแนะนำสถานที่ที่น่าสนใจกับครอบครัวและเพื่อนๆ กลายเป็นเรื่องง่ายยิ่งกว่าที่เคย

#### การรายงานเหตุการณ์ประเภทใหม่ๆ

รายงานและดูการปิดถนน, การจราจร และการซ่อมถนนได้ง่ายๆ ขณะนำทาง ซึ่งจะช่วยให้คุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับถนนข้างหน้าได้มากขึ้น

## เพลง

#### AutoMix

AutoMix จะเปลี่ยนจากเพลงหนึ่งเข้าสู่อีกเพลงหนึ่งได้อย่างลื่นไหลราวกับดีเจ โดยปรับความเร็วและจังหวะให้พอดีเพื่อมอบประสบการณ์การฟังที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

#### ปักหมุดเพลง

ยกเพลงที่คุณรักที่สุดไปไว้ด้านบนสุดของคลัง เพื่อให้กดฟังได้ง่ายๆ

#### ข้อมูลเชิงลึก Replay ที่ดียิ่งขึ้น

ดูสถิติการเล่นเพลงแบบรายเดือนและรายปีของคุณได้ง่ายๆ ภายในแอป

## กระเป๋าเดินทาง

#### บัตรขึ้นเครื่องที่อัปเดตใหม่

วันนี้ นักเดินทางสามารถดูข้อมูลเที่ยวบินและสนามบินที่เกี่ยวข้องได้ทันที่มากขึ้น พร้อมเข้าถึงคุณสมบัติของแอปสายการบินได้อย่างรวดเร็ว ทั้งหมดนี้ในแอปกระเป๋าเดินทาง และยังสามารถแชร์กิจกรรมสวดเพื่อให้อัตโนมัติถึงกันได้ตลอดการเดินทางอีกด้วย

## การเล่นเกม

### ปุ่มเกมซ้อนทับ

แค่คลิกหนึ่งครั้ง คุณก็ปรับการตั้งค่า, เชื่อมต่อกับเพื่อน และดูการอัปเดตล่าสุดจากแอปเกม ซึ่งทั้งหมดนี้ทำได้โดยไม่ต้องออกจากเกมเลย แม้จะเล่นเกมอยู่ คุณก็ทำสิ่งที่ต้องการได้ง่ายๆ เพียงแค่แตะ

### การจับคู่ที่ง่ายขึ้น<sup>15</sup>

วันนี้คุณสามารถจับคู่อุปกรณ์ควบคุมเกม DualSense กับ iPhone ได้โดยอัตโนมัติด้วยการเชื่อมต่อผ่านช่องต่อ USB-C และตอนนี้คุณยังจับคู่อุปกรณ์ Apple หลายเครื่องเข้ากับอุปกรณ์ควบคุมเกม DualSense หรือ DualSense Edge ได้แล้ว และสลับไปมาระหว่างอุปกรณ์เหล่านั้นโดยตรงได้ง่ายๆ ด้วยการใช้อุปกรณ์ควบคุมเกมหรือการตั้งค่า Bluetooth

## MetalFX Frame Interpolation

### และการลดนอยซ์

เกมของคุณจะดูลื่นไหลยิ่งขึ้นด้วย MetalFX Frame Interpolation ซึ่งนักพัฒนาเกมสามารถใช้เพื่อทำให้เกมมีอัตราเฟรมที่สูงขึ้นและเสถียรยิ่งขึ้นได้ ขณะที่การลดนอยซ์แบบ MetalFX Denoising ช่วยเพิ่มความสมจริงชนิดที่คุณต้องทิ้ง โดยการปรับปรุงคุณภาพของเอฟเฟกต์แบบเรียลไทม์ซิงค์และพาทเทรซซิงค์

## Apple Games

### ศูนย์กลางการเล่นเกม

ติดตามความเคลื่อนไหวใหม่ๆ ในทุกเกมของคุณ ไม่ว่าจะป็นกิจกรรมล่าสุดในเกม, การอัปเดตครั้งใหญ่ รวมถึงเกมที่เพื่อนกำลังเล่น เพื่อให้คุณไม่พลาดสักช่วงเวลา

### คลังเกม

เข้าถึงคลังเกมทั้งหมดของคุณ รวมถึงเกมที่เพิ่งดาวน์โหลดใหม่และเกมเก่าจาก App Store และ Apple Arcade แล้วเปิดเล่นได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

### รายการแนะนำสำหรับคุณโดยเฉพาะ

รับคำแนะนำเกี่ยวกับเกมใหม่ที่เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ โดยอิงจากเกมที่你喜欢เล่น

### การรองรับอุปกรณ์ควบคุมเกม

เชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมเกมเพื่อไปยังส่วนต่างๆ, เลือกดูเกม และสลับจากเกมหนึ่งไปยังอีกเกมได้ไม่มีสะดุด

### คำท้า

เล่นเกมและแข่งขันกับเพื่อนในคำท้าต่างๆ, ติดตามคะแนนแบบเรียลไทม์, เฉลิมฉลองให้ผู้ชนะ และท้าทวลเพื่อแก้มืออีกรอบรวมทั้งดูว่าพวกเขา กำลังเล่นอะไรอยู่และร่วมสนุกไปด้วยกันได้เลย

### Apple Arcade

เข้าถึงเกมดั่งที่ได้รับความนิยมมากกว่า 200 เกม โดยไม่มีโฆษณาหรือการซื้อภายในแอป เมื่อสมัครเป็นสมาชิก คุณจะสามารติดตามเกมที่ออกใหม่และกิจกรรมล่าสุด, ติดตามความสำเร็จ, เปรียบเทียบคะแนน และเล่นเกมกับเพื่อนๆ ได้

## และยังมีอะไรอื่นๆ อีก

### การช่วยการเข้าถึง

**ป้ายแสดงแนวทางปฏิบัติด้านการช่วยการเข้าถึง**  
เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงของแอปและเกมใน App Store ได้ง่ายๆ ด้วยป้ายแสดงแนวทางปฏิบัติด้านการช่วยการเข้าถึง โดยคุณสมบัติเหล่านี้จะแสดงอยู่ในหน้าผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึง VoiceOver, การควบคุมด้วยเสียง, ข้อความตัวใหญ่, ความต่างระดับสีเพียงพอ, ลดการเคลื่อนไหว, คำบรรยาย และอีกมากมาย

### การเข้าถึงอักษรเบรลล์<sup>17</sup>

วิธีใหม่อันทรงพลังที่จะช่วยให้ผู้ใช้อักษรเบรลล์โต้ตอบกับอุปกรณ์ Apple ที่เชื่อมต่อกับเครื่องแสดงผลได้ คุณสมบัติการเข้าถึงอักษรเบรลล์นี้จะช่วยให้ผู้ใช้จัดบันทึก, อ่านเอกสาร, เข้าถึงคำบรรยายสด, เปิดแอป และทำงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

### ปรับแต่งจุดนำสายตาเมื่ออยู่บนรถ

จุดเคลื่อนไหวที่ช่วยลดอาการเมารถมีตัวเลือกการแสดงผลให้ปรับแต่งได้แล้ววันนี้ ทั้งขนาด, สี, ความหนาแน่น และลวดลาย

### การจำชื่อ

วันนี้สามารถฝึกคุณสมบัติการจำเสียงให้จดจำชื่อเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้ที่หูหนวกหรือมีปัญหามองการได้ยินหากมีคนเรียกชื่อของพวกเขา

### การปรับปรุงการเคลื่อนไหวสำหรับการพิมพ์

การพิมพ์โดยใช้การติดตามดวงตาและการควบคุมสวิตช์จะง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้นเมื่อใช้ QuickPath และนาฬิกาจับเวลาหลังการอยู่นิ่งที่แยกออกมาต่างหากสำหรับปุ่มบนคีย์บอร์ด รวมถึงขั้นตอนที่น้อยลงเมื่อพิมพ์ด้วยสวิตช์อีกด้วย

### แอป TV ที่ปรับแต่งมาสำหรับโหมดช่วยเหลือการเข้าถึง

เครื่องเล่นสื่อแบบใหม่ที่ใช้ทำงานง่ายเพื่อการชมภาพยนตร์และรายการต่างๆ ในโหมดช่วยเหลือการเข้าถึง

### ตัวอ่านการช่วยการเข้าถึง<sup>16</sup>

โหมดการอ่านแบบใหม่ที่ใช้ได้ทั่วทั้งระบบ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ตาบอด, มองเห็นได้ไม่ชัด หรือมีความบกพร่องอื่นๆ ที่กระทบต่อการอ่านสามารถอ่านข้อความได้ง่ายขึ้น โดยใช้ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึงหรือศูนย์ควบคุมเพื่อเปิดตัวอ่านการช่วยการเข้าถึงจากแอปไหนก็ได้ เพื่อดูข้อความในรูปแบบที่คุณกำหนดเองหรือให้เครื่องอ่านออกเสียงให้คุณฟัง

### แชร์การตั้งค่าการช่วยการเข้าถึง

วิธีใหม่ล่าสุดที่ช่วยให้ผู้ใช้แชร์การตั้งค่าการช่วยการเข้าถึงกับ iPhone หรือ iPad เครื่องอื่นแบบชั่วคราวได้อย่างรวดเร็ว คุณสมบัติแชร์การตั้งค่าการช่วยการเข้าถึงเหมาะอย่างยิ่งหากคุณต้องใช้ iPad ร่วมกับผู้อื่น เช่น คืออสังกาศสาธารณะ ในร้านกาแฟ ทั้งยังช่วยให้คุณดูเนื้อหาบนอุปกรณ์ของเพื่อนได้ง่ายขึ้นด้วย

### เสียงเบื้องหลังที่มีให้เลือกมากขึ้น

ปรับแต่งประสบการณ์การฟังให้เหมาะกับคุณเพื่อลดสิ่งรบกวน, เพิ่มสมาธิ และช่วยรับมือกับอาการที่เกี่ยวข้องกับภาวะหูอื้อ โดยเสียงเบื้องหลังใช้งานได้ง่ายขึ้นด้วยการตั้งค่าตัวปรับแต่งเสียงใหม่, ตัวเลือกให้หยุดอัตโนมัติหลังเวลาที่กำหนด และคำสั่งใหม่สำหรับการทำงานอัตโนมัติในคำสั่งลัด

### การติดตามศีรษะ

ผู้ใช้ที่มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหวสามารถควบคุมการใช้งาน iPhone ได้ง่ายขึ้นด้วยการขยับศีรษะ และสั่งการต่างๆ เช่น ตะหน้าจอหรือถ่ายภาพหน้าจอด้วยการแสดงสีหน้าที่แตกต่างกัน

การบันทึกเสียง / วิดีโอ	<p><b>ตัวเลือกข้อมูลเข้า</b>          ระบุไมโครโฟนที่ต้องการใช้ได้ง่ายๆ จากศูนย์ควบคุม หรือจะเลือกไมโครโฟนที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละแอปก็ยังได้</p> <p><b>ถ่ายวิดีโอหน้าจอ</b>          บันทึกเสียงและวิดีโอคุณภาพสูงจากศูนย์ควบคุมบนอุปกรณ์ของคุณเองในขณะที่วิดีโอคอล เพื่อสร้างคอนเทนต์ได้อย่างง่ายดาย</p>	<p><b>การแยกเสียง</b>          เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ในศูนย์ควบคุมเพื่อให้เสียงชัดเจนและคมชัดในทุกแอป</p>
AirPlay	<p><b>การปรับปรุง AirPlay</b>          ตอนนี้เมื่อคุณใช้ AirPlay เพื่อเล่นเสียงผ่าน HomePod ทุกคนในบ้านจะสามารถใช้ iPhone เพื่อดูสิ่งที่กำลังเล่นอยู่, ควบคุมเพลง หรือปรับเปลี่ยนลำโพง HomePod ที่กำลังเล่นเสียงอยู่ได้</p>	
เครื่องคิดเลข	<p><b>กราฟในแบบสามมิติ</b>          เพียงเขียนสมการที่ขึ้นต้นด้วย <math>z =</math> คุณก็สามารถสร้างกราฟสามมิติในโน้ตคณิตศาสตร์ได้แล้ววันนี้</p> <p><b>เครื่องคิดเลขแบบอารบิก</b>          ดีไซน์ใหม่ที่ใส่สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์แบบอารบิกลงในเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ ซึ่งปรับมาให้เหมาะกับตัวเลขอารบิกทั้งแบบตะวันออกและแบบตะวันตก</p>	<p><b>เปลี่ยนช่วงของกราฟ</b>          ปรับช่วงของแต่ละแกนในกราฟได้แบบไดนามิก</p>
ระบบเซลลูลาร์	<p><b>ต่อติดอยู่เสมอแม้ขณะเดินทาง</b>          จัดการ eSIM ระหว่างเดินทางได้ง่ายๆ ในไม่กี่ขั้นตอน โดย iPhone จะเลือกเบอร์หลักสำหรับโทรและใช้อินเทอร์เน็ตให้อัตโนมัติเมื่อคุณอยู่ต่างประเทศ และจะปิด eSIM เพื่อการเดินทางให้เองเมื่อคุณกลับบ้าน และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ คุณยังใช้ iMessage และ FaceTime กับเบอร์หลักของคุณได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเปิดหรือปิดเบอร์นั้นระหว่างอยู่ต่างประเทศ</p>	
นาฬิกา	<p><b>ปรับแต่งการเลื่อนปลุก</b>          ปรับเปลี่ยนระยะเวลาการเลื่อนปลุกได้ตั้งแต่ 1 นาทีจนถึง 15 นาที</p>	<p><b>ปุ่มเลื่อนปลุกขนาดใหญ่ขึ้น</b>          และปุ่มเลื่อนปลุกที่ใหญ่ขึ้นได้อย่างง่ายดายเมื่อเสียงปลุกดัง</p>
การป้อนตามคำบอก	<p><b>สะกดคำโดยใช้เสียงของคุณ</b>          สะกดคำหรือชื่อในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันที่มีความเฉพาะตัวหรือสะกดได้หลายแบบให้ระบบฟัง เพื่อให้คุณสมบัติการป้อนตามคำบอกสะกดได้ตรงตามที่คุณต้องการ</p>	

ไฟล์	<p><b>มุมมองรายการที่อัปเดตใหม่</b> เลือกดูไฟล์ของคุณในรูปแบบรายการพร้อมโพลเดอร์ที่ยุบเก็บได้</p> <p><b>เปิดตัว</b> เลือกแอปที่คุณต้องการใช้เพื่อเปิดไฟล์โดยแตะค้างไว้แล้วแตะ "เปิดตัว" หรือหากคุณต้องการกำหนดแอปเริ่มต้นสำหรับไฟล์หรือประเภทไฟล์ต่างๆ ให้เปิดแผงขอรายละเอียดเพื่อเลือกค่าเริ่มต้นใหม่</p>	<p><b>ไอคอนโพลเดอร์ที่ปรับแต่งได้</b> เพิ่มไอคอนและอิมojisแบบกำหนดเองในโพลเดอร์ของคุณ และเลือกสีเฉพาะสำหรับโพลเดอร์เหล่านั้นเพื่อให้หาได้ง่ายขึ้นเพียงแค่เหลือบมอง โดยจะมีการซิงค์โพลเดอร์ระหว่าง iOS, iPadOS และ macOS</p>
Freeform	<p><b>Image Playground ที่อัปเดตใหม่</b> สร้างสรรค์ภาพที่สวยงามยิ่งขึ้นจากภาพวาดของคุณ ใช้สไตล์ใหม่จาก ChatGPT และอีกมากมาย</p>	<p><b>เพิ่มล่าสุด</b> คุณสามารถเพิ่มตำแหน่งเพื่อเข้าไปยังส่วนต่างๆ ของบอร์ด รวมถึงส่งสำเนาบอร์ดของคุณให้ผู้อื่น และอีกมากมาย</p>
บ้าน	<p><b>อุณหภูมิที่ปรับตามสภาพแวดล้อม<sup>18</sup></b> ตั้งค่าเครื่องควบคุมอุณหภูมิของคุณให้ปรับโดยอัตโนมัติเมื่อคุณกำลังกลับบ้าน เช้านอน หรือไม่อยู่บ้านเป็นเวลานาน โดย iPhone จะใช้ระบบอัจฉริยะบนอุปกรณ์เพื่อคาดการณ์เวลาที่ คุณจะเดินทางกลับบ้าน เพื่อปรับอุณหภูมิให้พอดีกับเวลาที่คุณกลับมาถึง และจะปรับเครื่องควบคุมอุณหภูมิให้ประหยัดพลังงานเมื่อคุณอยู่ไกลบ้าน ทั้งยังสามารถปรับอุณหภูมิตามตารางเวลานอนที่ตั้งไว้บน iPhone เพื่อให้เหมาะกับช่วงเวลาที่คุณเข้านอนและตื่นนอนได้อีกด้วย</p>	
บันทึก	<p><b>บันทึกหลายเล่ม</b> จัดเก็บรายการบันทึกของคุณให้เป็นระเบียบด้วยการสร้างบันทึกแยกเป็นหลายๆ เล่มสำหรับแต่ละแง่มุมของชีวิต พร้อมทั้งเพิ่มชื่อและไอคอนแบบกำหนดเองสำหรับบันทึกแต่ละเล่ม โดยเฉพาะ</p> <p><b>เลย์เอาต์ที่ยืดหยุ่นมากขึ้น</b> ปรับแต่งเลย์เอาต์ของรายการบันทึกโดยเพิ่มรูปภาพ, วิดีโอ, ภาพวาด และไฟล์แนบอื่นๆ ให้ดูกลมกลืนไปกับข้อความที่คุณเขียน</p>	<p><b>มุมมองแผนที่</b> มุมมองแผนที่อันสวยงามจะแสดงรายการบันทึกต่างๆ ตามสถานที่ที่บันทึกนั้นเขียนขึ้น ซึ่งหมายความว่า คุณสามารถดูรายการบันทึกที่เคยเขียนในแต่ละสถานที่ได้ และยังค้นหารายการบันทึกที่เคยเขียนในบริเวณใกล้เคียง ได้อีกด้วย</p> <p><b>ข้อมูลเชิงลึก</b> มุมมองข้อมูลเชิงลึกที่อัปเดตใหม่จะแสดงรูปภาพที่เป็นไฮไลท์ของแต่ละเดือนในปฏิทิน</p>

คีย์บอร์ด	<p>คีย์บอร์ดอักษรอาหรับที่ใช้ได้กับหลายภาษา พิมพ์ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษผสมกันได้ ในประโยคเดียว โดยคีย์บอร์ดจะตรวจจับภาษาที่คุณกำลังพิมพ์โดยอัตโนมัติ แล้วเลือกคำที่เป็นไปได้มากที่สุดจากภาษาอาหรับหรือภาษาอังกฤษ</p> <p><b>คีย์บอร์ดภาษาไทย</b>          เลย์เอาต์คีย์บอร์ดใหม่สำหรับการพิมพ์ภาษาไทยมีปุ่มขนาดใหญ่ที่แตะง่าย และยังมีคำแนะนำคำ ในขณะที่คุณพิมพ์ได้อย่างชาญฉลาดอีกด้วย</p> <p><b>เลย์เอาต์คีย์บอร์ดภาษาเมารีที่ออกแบบใหม่</b>          มีปุ่มเฉพาะที่ช่วยให้พิมพ์ชืดกำกับเสียงสระยาว (มาครอน) ได้ง่าย ๆ</p>	<p>คีย์บอร์ดทัปส์ศัพท์ภาษาอาหรับ รองรับการทัปส์ศัพท์ภาษาอาหรับ โดยคีย์บอร์ดจะให้คำคุณศัพท์คำตามเสียงในภาษาอังกฤษแล้วค่อยแปลงเป็นภาษาอาหรับ</p> <p><b>การเลือกข้อความตามธรรมชาติ</b>          สำหรับภาษาที่เขียนจากขวาไปซ้าย ตอนนี้การเลือกข้อความในตัวเขียนที่ผสมกันทั้งแบบขวาไปซ้ายและซ้ายไปขวาจะแสดงต่อเนื่องกันระหว่างตัวเขียนต่างๆ</p> <p><b>เลย์เอาต์คีย์บอร์ดนิวซีแลนด์</b>          เลย์เอาต์ใหม่มาพร้อมการเข้าถึงเสียงสระยาว (ā ē ī ō ū) ที่ช่วยให้พิมพ์ภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับภาษาเมารีได้อย่างสะดวกสบาย</p>
โน้ต	<p><b>แถบเครื่องมือตามสภาวะ</b>          ไอคอนแถบเครื่องมือจะปรับไปตามสิ่งที่คุณกำลังทำในโน้ต โดยจะแสดงตัวเลือกต่างๆ ที่เข้ากับสิ่งที่คุณกำลังแก้ไข</p>	<p><b>ส่งออกและนำเข้าไฟล์ Markdown</b>          บันทึกและดาวน์โหลด โน้ตของคุณเป็นไฟล์ Markdown หรือจะนำเข้าไฟล์รูปแบบ Markdown ก็ทำได้</p>
พ็อดคาสท์	<p><b>ปรับเสียงสนทนา</b>          คุณสมบัติปรับเสียงสนทนาที่ใช้การประมวลผลเสียงแบบเรียลไทม์และการเรียนรู้ของระบบ จะช่วยให้คุณฟังเสียงพูดได้ชัดเจนขึ้น โดยไม่โดนเสียงเบื้องหลังกลบ ทั้งยังบันทึกการตั้งค่านี้สำหรับแต่ละรายการที่รับฟังได้ด้วย</p>	<p><b>การตั้งค่าความเร็วแบบกำหนดเองที่เลือกได้มากขึ้น</b>          เลือกความเร็วในการฟังได้อย่างที่ต้องการด้วยตัวเลือกตั้งแต่ 0.5x ถึง 3x แถมยังบันทึกการตั้งค่าที่ชอบเฉพาะแต่ละรายการได้อีกด้วย</p>
รหัสผ่าน	<p><b>ประวัติรหัสผ่าน</b>          ดูใหม่ไลน์ของการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับบัญชีได้ในแอปรหัสผ่าน รวมถึงประวัติรหัสผ่านที่เคยใช้และรหัสผ่านสุ่มที่แอปสร้างให้</p>	<p><b>ป้อนรหัสตรวจสอบยืนยันอัตโนมัติจากการแจ้งเตือน</b>          วันนี้คุณสามารถป้อนรหัสตรวจสอบยืนยันได้โดยอัตโนมัติจากการแจ้งเตือนที่ได้รับจากแอปบนอุปกรณ์ของคุณ</p>
แอปแสดงตัวอย่าง	<p><b>เลือกดูไฟล์ PDF และรูปภาพ</b>          ดูและแก้ไข PDF รวมถึงรูปภาพทั้งหมดได้เลยจากแอปแสดงตัวอย่างซึ่งสร้างมาเพื่อทำสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะ</p> <p><b>การป้อนอัตโนมัติสำหรับไฟล์ PDF</b>          ใช้การป้อนอัตโนมัติสำหรับไฟล์ PDF เพื่อป้อนข้อมูลการติดต่อและรายละเอียดของคุณในแบบฟอร์มที่เป็นไฟล์ PDF อย่างรวดเร็ว</p>	<p><b>การแก้ไขไฟล์ PDF</b>          ทำเครื่องหมายในไฟล์ PDF ปรับขนาด หรือแม้แต่หมุนไฟล์นั้นๆ</p> <p><b>สแกนเอกสาร</b>          ใช้กล้องเพื่อสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF ได้อย่างรวดเร็ว โดยคุณสามารถสแกนเอกสารหลายหน้าพร้อมกัน แล้วทำเครื่องหมาย, เช่นชื่อและแชร์ได้ทันที</p>

### ส่งออก

ส่งออกไฟล์ PDF และรูปภาพโดยแปลงเป็นประเภทไฟล์ที่แตกต่างกันหรือในขนาดที่แตกต่างกัน

### สร้างสรรค์ภาพใหม่

สร้างหน้าเปล่าๆ แล้ววาดหรือเขียนลงไปได้เลย

### สร้างจากคลิปบอร์ด

คัดลอกรูปภาพหรือวัตถุในแอปอย่าง Keynote และสร้างรูปภาพใหม่ได้ทันทีในแอปแสดงตัวอย่าง

### การแก้ไขภาพ

ครอบตัด พลิก หมุน และปรับขนาดภาพ หรือจะเลือกส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพแล้วคัดลอกก็ได้

## การปกป้องเด็ก ๆ ทางออนไลน์

### คำขอเพื่อการสื่อสาร

ผู้ปกครองสามารถอนุมัติคำขอจากเด็ก ๆ เพื่อสื่อสารกับหมายเลขโทรศัพท์ที่ใหม่ได้แล้ว ด้วยการแตะแค่ครั้งเดียวในแอปข้อความ

### การตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับวัยรุ่น

การตั้งค่าความปลอดภัย เช่น ความปลอดภัยในการสื่อสาร, ระดับอายุที่เหมาะสมสำหรับแอป และฟิลเตอร์เนื้อหาเว็บจะเปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้อายุระหว่าง 13 ถึง 17 ปี เพื่อมอบประสบการณ์ที่เหมาะสมกับอายุ

### ประสบการณ์การใช้งานแอปที่เหมาะสมกับอายุ

ผู้ปกครองสามารถอนุญาตให้เด็ก ๆ แชร่วงอายุของพวกเขากับแอปของบุคคลที่สามได้ เพื่อให้แอปแสดงเนื้อหาและคุณสมบัติที่เหมาะสมกับช่วงวัย

### ย้ายลูก ๆ ไปยังบัญชีเด็ก

ผู้ปกครองสามารถแก้ไขอายุในบัญชี Apple ของเด็กที่ยังตั้งค่าไม่ถูกต้องได้ง่ายๆ เพื่อเปลี่ยนให้กลายเป็นบัญชีเด็กอย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปกครองใช้ประโยชน์จากการควบคุมและการจำกัดสิทธิ์สำหรับผู้ปกครองได้ครบถ้วน

### ความปลอดภัยในการสื่อสาร

วันนี้อัลบั้มที่แชร์ในแอปรูปภาพและการโทร FaceTime แบบสดจะสามารถตรวจจับและเบลอภาพ ใบเปลี่ยน พร้อมให้วิธีขอความช่วยเหลือเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสื่อสารของเด็ก ๆ

### App Store

การจัดระดับอายุที่เหมาะสมสำหรับแอปมีเพิ่มเข้ามาใหม่อีกสองระดับ และหน้ารายละเอียดแอปที่อัปเดตใหม่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาและคุณสมบัติที่มีภายในแอป นอกจากนี้ ผู้ปกครองยังสามารถอนุญาตให้เด็ก ๆ ดาวน์โหลดแอปที่เกินกว่าระดับอายุที่กำหนดไว้ของพวกเขาเป็นกรณีพิเศษได้ด้วย

## ปากกาไม้ไฟ

### ปากกาไม้ไฟ

ปากกาแบบใหม่ที่มีให้ในแผงเครื่องมือนี้ได้ตั้งค่ามุมเส้นไว้วงหน้า เพื่อให้คุณสัมผัสประสบการณ์ศิลปะการคัดอักษรได้ในแอปต่างๆ อย่าง โน้ต, Freeform, บันทึก หรือเมื่อใช้คุณสมบัติทำเครื่องหมาย และแอปของบริษัทอื่นที่ใช้ PencilKit API

## เตือนความจำ

### เตือนความจำที่แนะนำ<sup>10</sup>

ด้วย Apple Intelligence วันนี้แอปเตือนความจำจึงสามารถตรวจดูอีเมล, เว็บไซต์, โน้ต หรือข้อความอื่นๆ บนอุปกรณ์ของคุณ เพื่อค้นหาสิ่งที่ต้องทำหรือรายการจ่ายตลาดที่เกี่ยวข้องที่สุดจากสิ่งที่คุณกำลังดูอยู่ได้ ไม่ว่าจะดึงวัตถุดิบมาจากสูตรอาหารใน Safari หรือ News+ หรือสรุปสาระสำคัญจากบันทึกการประชุม ก็ทำได้ง่ายๆ เพียงแชร์ข้อความหรือหน้าไปยังแอปเตือนความจำ แล้วรับคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับบริบทนั้นๆ ได้อย่างรวดเร็ว

### เตือนความจำด่วน

สร้างรายการเตือนความจำได้อย่างรวดเร็วบนหน้าจอโฮม เพียงกดปุ่มแอ็คชั่นของ iPhone หรือแตะในศูนย์ควบคุม เรียกว่าเป็นเครื่องมือที่ลงตัวสุดๆ สำหรับสร้างรายการเตือนความจำระหว่างที่เดินทางแบบไม่ชัดจังหวะเวิร์ก โฟลว์เลย

### จัดหมวดหมู่อัตโนมัติ<sup>10</sup>

จัดระเบียบการเตือนความจำให้เป็นหมวดหมู่ที่ดูเรียบร้อยภายใต้รายการเดียวกันได้อัตโนมัติ และด้วย Apple Intelligence การแจ้งเตือนจะแบ่งกลุ่มตามหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เช่น "งาน" หรือ "ธุระ" เพื่อให้จัดการได้ง่ายมากขึ้น

### การรองรับไทม์โซน

คุณสามารถเลือกไทม์โซนสำหรับการแจ้งเตือนแต่ละรายการได้ และยังเลือกตั้งค่าการแสดงไทม์โซนสำหรับแอปเตือนความจำได้อีกด้วย

## การตรวจสอบด้านความปลอดภัย

### การตรวจสอบด้านความปลอดภัยเมื่อมีการบล็อก

การตรวจสอบด้านความปลอดภัยจะหยุดการแชร์ทั่วทั้งระบบทันทีที่คุณบล็อกรายชื่อใดๆ

## ความช่วยเหลือแบบทีละขั้นตอน

### รับความช่วยเหลือพร้อมคำแนะนำ<sup>19</sup>

iPhone สามารถให้ความช่วยเหลือในแบบที่เหมาะสมกับคุณ โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นคำถามและการแก้ปัญหาทั่วไป เช่น วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านหรือวิธีติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุด สัมผัสประสบการณ์นี้ได้ในแอปเคล็ดลับ, ผ่านโทรศัพท์เมื่อโทรหาฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple และผ่าน Siri เมื่อคุณตั้งคำถามเกี่ยวกับความช่วยเหลือด้านผลิตภัณฑ์

## Siri

### ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Siri: การรับรู้อุปกรณ์และบริบท<sup>10</sup>

เมื่อต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ตอนนี้ Siri จะคำนึงถึงบริบทบนหน้าจอและบนอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่า, รุ่น และซอฟต์แวร์ด้วย

### คัดลอกและวางคำตอบจาก ChatGPT ด้วยการจัดรูปแบบที่หลากหลาย

รักษาการจัดรูปแบบที่สวยงาม อย่างตัวหนา, ลิงก์, หัวข้อ, ภาพ ในบรรทัด, หัวข้อย่อย และตาราง เมื่อคุณคัดลอกและวางคำตอบจาก ChatGPT ไปไว้ในที่ใหม่

### สร้างไฟล์จาก ChatGPT<sup>20</sup>

คุณสามารถขอให้ ChatGPT สร้างเอกสารตามคำสั่งได้แล้ววันนี้ เช่น "สร้างสเปรดชีต" จากนั้นใช้ ShareSheet เพื่อบันทึกไปยังแอปไฟล์ หรือเปิดในแอปที่คุณต้องการ

### สั่งการต่อจากคำตอบของ ChatGPT<sup>20</sup>

Siri สามารถช่วยให้คุณทำสิ่งที่ต่อเนื่องจากคำตอบของ ChatGPT ได้ เช่น ถ้าคุณถามว่า "เพลงที่เหมาะสมสำหรับคาราโอเกะมีอะไรบ้าง" คุณก็สามารถสั่งการต่อได้โดยบอกว่า "เล่นเพลงที่สาม"



## การปรับปรุง AirPlay ด้วย Siri

เมื่อคุณใช้ AirPlay เล่นเพลงบน HomePod วันนี้คุณก็สามารถขอให้ Siri เล่นเพลงผ่านลำโพง HomePod ตัวอื่นๆ ในบ้านได้เช่นกัน

### การตั้งค่า

รวบรวมรายชื่อที่ถูกบล็อกไว้ในการตั้งค่าจัดการรายชื่อที่ถูกบล็อกสำหรับทุกแอป การสื่อสารได้ในการตั้งค่า

#### ปรับการใช้พลังงานเอง<sup>21</sup>

ประหยัดแบตเตอรี่ของโทรศัพท์คุณในวันที่ใช้งานหนักด้วยคุณสมบัติปรับการใช้พลังงานเอง โดยอุปกรณ์ของคุณจะการเรียนรู้ของระบบเพื่อหาวิธีประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์ต่อไปได้จนกว่าจะไปถึงที่ชาร์จ

#### เวลาในการชาร์จโดยประมาณ

ตอนนี้คุณสามารถดูได้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าโทรศัพท์ของคุณจะชาร์จจนถึงระดับที่ต้องการหลังจากเลือกขีดจำกัดในการชาร์จแล้ว

#### UI แบบเตอรีใหม่

เรียนรู้เพิ่มเติมว่ารูปแบบการใช้งานในแต่ละวัน รวมถึงแอปที่คุณใช้บ่อยๆ ใช้พลังงานแบตเตอรี่อย่างไร ด้วย UI แบบเตอรีแบบใหม่หมดที่ออกแบบมาเพื่อนำข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการมาอยู่ใกล้ๆ แค่นี้

### การปกป้องอุปกรณ์เมื่อถูกขโมย

#### ถ่ายโอน eSIM ได้อย่างปลอดภัย

วันนี้การถ่ายโอน eSIM อย่างรวดเร็วจะต้องใช้ Face ID หรือ Touch ID โดยไม่สามารถใช้รหัสผ่านแทนได้เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการปกป้องอุปกรณ์เมื่อถูกขโมย

### สภาพอากาศ<sup>22</sup>

#### การแจ้งเตือนสภาพอากาศที่รุนแรงมากสำหรับตำแหน่งที่ตั้งสำคัญ

แอปสภาพอากาศจะแจ้งเตือนสภาพอากาศที่รุนแรงมากสำหรับจุดหมายปลายทางที่สำคัญกับคุณ โดยอ้างอิงจากเส้นทางที่ iPhone รู้ว่าคุณชอบใช้

#### วิดเจ็ตสภาพอากาศสำหรับตำแหน่งที่ตั้งสำคัญ

ดูวิดเจ็ตสภาพอากาศสำหรับจุดหมายปลายทางที่สำคัญกับคุณได้ในวิดเจ็ตซ็อนอัจฉริยะ โดยอ้างอิงจากเส้นทางที่ iPhone รู้ว่าคุณชอบใช้

### เครื่องมือการเขียน

#### การรองรับการจัดรูปแบบที่ดียิ่งขึ้นในเครื่องมือการเขียน<sup>20</sup>

การเขียนด้วย ChatGPT สามารถเก็บรักษาและแสดงข้อความรวมถึงการจัดรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ตัวหนา, ลิงก์, หัวเรื่อง, รูปภาพแบบอินไลน์, สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย และตารางได้

- 1 ใช้งานได้กับ iPhone บางสี และกับเคส Apple พร้อม MagSafe บางสี ซึ่งรวมถึงเคสซิลิโคน, เคสผ้า FineWoven และเคสหนัง
- 2 ใช้งานได้บน iPhone 12 และใหม่กว่า
- 3 ใช้งานได้บน iPhone 15 และใหม่กว่า
- 4 ใช้งานได้บน iPhone 16 และใหม่กว่า
- 5 การรองรับ CarPlay เป็นคุณสมบัติมาตรฐานหรือมีให้เลือก ในรถใหม่ปี 2016 หรือใหม่กว่ามากมายหลายรุ่น ขณะเดียวกันผู้ผลิตบางรายก็ได้เสนอการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้กับรถรุ่นก่อนหน้าด้วยเช่นกัน รถบางรุ่นอาจรองรับ CarPlay เฉพาะกับการกำหนดค่าบางอย่างเท่านั้น โดยที่บางรุ่นอาจไม่มีวางจำหน่ายในบางพื้นที่ และการรองรับ CarPlay อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามรายละเอียดจากตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
- 6 ใช้งานได้บน Apple TV 4K (รุ่นที่ 2 และใหม่กว่า)
- 7 ระบบอัจฉริยะด้านภาพ ใช้งานได้บน iPhone รุ่นใดก็ได้ที่เปิดใช้งาน Apple Intelligence ความสามารถบางอย่างอาจใช้ไม่ได้ในบางภาษาและภูมิภาค ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ <https://support.apple.com/th-th/121115#visual-intelligence>
- 8 การแปลภาษาสดในแอปข้อความพร้อมให้ใช้งาน ในภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส), เยอรมัน, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เกาหลี, โปรตุเกส (บราซิล), สเปน (สเปน) และจีน (ตัวย่อ) บน iPhone, iPad หรือ Mac ที่เปิดใช้งาน Apple Intelligence ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของคุณสมบัติ Apple Intelligence และภาษา รวมถึงข้อกำหนดของระบบได้ที่ <http://support.apple.com/th-th/121115>
- 9 การแปลภาษาสดในแอปโทรศัพท์และ FaceTime พร้อมให้ใช้งานสำหรับการโทรแบบตัวต่อตัวในภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส), เยอรมัน, โปรตุเกส (บราซิล) และสเปน (สเปน) บน iPhone, iPad หรือ Mac ที่เปิดใช้งาน Apple Intelligence ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของคุณสมบัติ Apple Intelligence และภาษา รวมถึงข้อกำหนดของระบบได้ที่ <http://support.apple.com/th-th/121115>
- 10 Apple Intelligence พร้อมให้ใช้งาน ในรุ่นเบต้า คุณสมบัติบางประเภทอาจใช้ไม่ได้ในบางภูมิภาคหรือบางภาษา ดูความพร้อมใช้งานของคุณสมบัติและภาษา รวมถึงข้อกำหนดของระบบได้ที่ [support.apple.com/th-th/121115](https://support.apple.com/th-th/121115)
- 11 Genmoji, Image Playground และไม่เสกภาพพร้อมให้ใช้งาน ในภาษาอังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, ญี่ปุ่น, โปรตุเกส (บราซิล) และสเปนบน iPhone, iPad หรือ Mac ที่เปิดใช้งาน Apple Intelligence ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของคุณสมบัติ Apple Intelligence และภาษา รวมถึงข้อกำหนดของระบบได้ที่ [support.apple.com/th-th/121115](https://support.apple.com/th-th/121115)
- 12 Genmoji, Image Playground และไม่เสกภาพพร้อมให้ใช้งาน ในภาษาอังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, ญี่ปุ่น, โปรตุเกส (บราซิล) และสเปนบน iPhone, iPad หรือ Mac ที่เปิดใช้งาน Apple Intelligence การผสานรวมกับ ChatGPT มีให้ใช้งานเฉพาะในภูมิภาคที่สามารถใช้งานแอปและบริการ ChatGPT ได้ โปรดดูความพร้อมใช้งานของ ChatGPT ที่ OpenAI ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของคุณสมบัติ Apple Intelligence และภาษา รวมถึงข้อกำหนดของระบบได้ที่ [support.apple.com/th-th/121115](https://support.apple.com/th-th/121115)
- 13 ใช้งานได้บน iPhone 16e และใหม่กว่า
- 14 การคัดกรองผู้ส่งที่ไม่รู้จักจะเปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น ในประเทศจีน อินเดีย และบราซิล
- 15 คุณสมบัตินี้จะต้องใช้กับเฟิร์มแวร์ที่กำลังจะออกมาสำหรับอุปกรณ์ควบคุมเกม DualSense
- 16 มีให้ใช้งานในภาษาอาหรับ, บาสก์, เบงกาลี (อินเดีย), โภชปุระ (อินเดีย), บัลแกเรีย, กวางตุ้ง (ฮ่องกง), คาตาลัน, โครเอเชีย, เช็ก, เดนมาร์ก, ดัตช์ (เบลเยียม, เนเธอร์แลนด์), อังกฤษ (ออสเตรเลีย, อินเดีย, ไอร์แลนด์, สกอตแลนด์, แอฟริกาใต้, สหราชอาณาจักร, สหรัฐฯ), ฟาร์ซี, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส (เบลเยียม, แคนาดา, ฝรั่งเศส), กาลิเซีย, เยอรมัน, กรีก, ฮีบรู, ฮินดี, ฮังการี, อินโดนีเซีย, อิตาลี, ญี่ปุ่น, กัณนาดา, คาซัค, เกาหลี, ลิทัวเนีย, มาเลย์, จีนแมนดาริน (จีนแผ่นดินใหญ่, ไต้หวัน), มราฐี, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส (บราซิล, โปรตุเกส), โรมานี, รัสเซีย, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, สเปน (อาร์เจนตินา, ชิลี, โคลอมเบีย, เม็กซิโก, สเปน), สวีเดน, ทมิฬ, เทลลูกู, ไทย, ตุรกี, ยูเครน, วาเลนเซีย และเวียดนาม
- 17 การเข้าถึงอักษรเบรลล์ต้องมีเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์เชื่อมต่ออยู่ คุณสมบัติคำบรรยายสดพร้อมให้ใช้งานในภาษาจีนกวางตุ้ง (จีนแผ่นดินใหญ่, ฮ่องกง), อังกฤษ (ออสเตรเลีย, อินเดีย, สิงคโปร์, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา), ฝรั่งเศส (แคนาดา, ฝรั่งเศส), เยอรมัน (เยอรมนี), ญี่ปุ่น, เกาหลี, จีนกลาง (จีนแผ่นดินใหญ่) และสเปน (เม็กซิโก, สเปน, สหรัฐอเมริกา)
- 18 ต้องใช้ร่วมกับศูนย์กลางอุปกรณ์บ้าน เช่น Apple TV หรือ HomePod และเครื่องควบคุมอุณหภูมิ Matter ที่ใช้งานร่วมกันได้ ผู้ใช้ต้องใช้ Apple Home เวอร์ชันล่าสุด และเปิดใช้งานบริการหาตำแหน่งที่ตั้งสำหรับแอปบ้านและอุปกรณ์เสริมบ้าน
- 19 ความสามารถบางอย่างอาจใช้ไม่ได้ในบางภูมิภาคหรือบางภาษา
- 20 การผสานรวมกับ ChatGPT มีให้ใช้งานบน iPhone, iPad หรือ Mac ที่เปิดใช้งาน Apple Intelligence เฉพาะในภูมิภาคที่สามารถใช้แอปและบริการ ChatGPT ได้ โปรดดูความพร้อมใช้งานของ ChatGPT ที่ OpenAI ดูความพร้อมใช้งานของคุณสมบัติ Apple Intelligence และภาษา รวมถึงข้อกำหนดของระบบได้ที่ [support.apple.com/th-th/121115](https://support.apple.com/th-th/121115)
- 21 ใช้งานได้บน iPhone 15 Pro และใหม่กว่า
- 22 มีให้บริการในภูมิภาคนอกสหภาพยุโรปและจีน